

## สทศ.สพฐ.เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ ใช้หับชั่วโมงทำวิทยฐานะได้

นำเสนอเมื่อ : 27 ม.ค. 2564

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.สพฐ.)  
ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก [Wisanu Sapsombat](#) ว่า สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-learning) “

หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)” โดยมีรายละเอียดดังนี้

25 ม.ค.64

#สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

“  
**หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)”**

1.เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 Wave2 และรัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึง สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1013.3/81 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

#ซึ่งมีรายละเอียดให้ส่วนราชการต้องปรับปรุงแนวทางและวิธีการเรียนรู้และพัฒนาข้าราชการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานหลักสูตรใหม่มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และแก้ปัญหาข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน โดยมีพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า “การศึกษา คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้” รวมทั้งประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ

2.สทศ.สพฐ. จึงได้ปรับรูปแบบวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน (Face to Face) มาเป็นรูปแบบวิธีการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) คือ

“  
**หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)”**

#หลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551

หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551

หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย

หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ

3. หลักสูตรนี้ได้อนุมัติให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสามารถนำผลการพัฒนามาปรับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของ สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

4. หลักสูตรฯ นี้ได้เผยแพร่บน URL: [ebet.obec.go.th](http://ebet.obec.go.th) สำหรับให้แกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้เนื้อหาพร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ประกอบไปด้วย

#กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

#NewNormalชีวิตวิถีใหม่

URL: <http://ebet.obec.go.th>



# ปิดโรงเรียน แต่ไม่ปิดกันการเรียนรู้



**หลักการ** การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา  
และสถานศึกษา

## วิทยากร และหลักสูตรฯ



### หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ดร. มธุรส ประภาจันทร ผู้ชำนาญการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

### หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดร. ชยพร กระต่ายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้  
กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



### หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

นางพรพรรณ โชติพฤกษ์วัน ผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

### หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและ การให้บริการข้อมูลทางการศึกษา

1. ดร. เทียนภา แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
2. นางสาวกนกรัตน์ บุญมา เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญาน  
กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



### หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ท้ายเรือคำ ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



### หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียน สำหรับการประเมิน ระดับนานาชาติ

ดร. ณัฐา เพชรธนู รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา  
ศูนย์ PISA สทศ. สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ที่มา เฟซบุ๊ก [Wisnu Sapsombat](#)